

รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร เขตที่ ๓

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>ก) ด้านการบริหาร</p> <p>ก) การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร เขตที่ ๓</p> <p>ข) การติดตามงาน</p>	<p>๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ (นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในที่ประชุม)</p> <p>- สาระสำคัญจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันในระดับเขต และแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับจังหวัด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมรายงานการประชุมที่ www.edoae.doae.go.th เมนูหลัก คณะอนุกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร เขตที่ ๓)</p> <p>๒. แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร เขตที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (กำหนดไว้วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รอประสานงานและแจ้งกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง)</p> <p>๑. แผนการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานระดับจังหวัด จำนวนครั้งเป็นไปตามที่ ๖ จังหวัด ภาคตะวันออก (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว) แจ้งกำหนดการประชุมแต่ละครั้ง</p> <p>- สสข ๓. ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม</p>	<p>๑. ประเด็นกรอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันระหว่างกรมมีน้อย ทำให้เนื้อหาสาระการประชุมกำหนดความร่วมมือได้ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. ไม่มีงบประมาณการประชุมโดยตรง</p> <p>๓. ควรจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการ GAP เนื่องจากองค์ประชุม ใกล้เคียงกัน</p> <p>- จังหวัดไม่แจ้งกำหนดการประชุมที่แน่นอน ให้เขต และรายงานการประชุม สาเหตุ ในคำสั่ง คณะอนุกรรมการฯและคณะทำงานระดับจังหวัด และแนวทางปฏิบัติ ไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน</p>

	<p>๒. การติดตาม ศจช. และสถานการณ์การระบาดเพลิงแ่ง (งบประมาณ โครงการจัดการเพลิงแ่งมันสำปะหลัง ปี ๕๔)</p> <p>-กำหนดกรอบแผนการติดตามในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ๔ ครั้งๆ ละ ๕ วัน /๒๐-๒๔มี.๕๔ /๒๕-๒๙กค.๕๔ /๒๒-๒๖สค.๕๔ /๑๙-๒๓กย.๕๔ (และตามสถานการณ์การระบาดเพลิงแ่ง)</p> <p>- ยังไม่ได้ติดตาม (อยู่ระหว่างกำหนดประเด็นการติดตามร่วมกับ ศบพ.ชลบุรี)</p>	
<p>ข) ด้านการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง</p>	<p>๑. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (โครงการ ปกติตาม คง.๒)</p> <p>- ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับ จังหวัดและอำเภอ ดังนี้ จันทบุรี ๖ คน ฉะเชิงเทรา ๑๔ คน ชลบุรี ๗ คน ปราจีนบุรี ๙ คน ระยอง ๗ คน และสระแก้ว ๓๘ คน รวม ๘๑ คน</p> <p>- <i>ความร่วมมือ</i> /สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัด ระยองกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ประสานงานจัดดำเนินงานโครงการอบรม และจัดส่งเจ้าหน้าที่บุคคลเป้าหมายเข้ารับการอบรม รวม ๘๑ คน /สวพ.๖ และ ศวร.ระยอง สนับสนุนวิทยากรอบรมตาม หลักสูตร</p> <p>- ผลการอบรม จากการติดตามนิเทศงานจังหวัดสระแก้ว พบว่าเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก เพราะสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ได้ด้วย ตนเอง โดยดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้/วิชาการ สำหรับนำไปใช้จัดอบรม และเป็นวิทยากรมันสำปะหลัง ในเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง (www.edoae.doae.go.th ที่เมนูหลัก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง)</p>	

	<p>๒. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ใน ๖ จังหวัดภาคตะวันออก (อบรมเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่เข้าอบรม ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ เขตที่ ๓ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔)</p> <p>- <i>ความร่วมมือ</i> /สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ประสานงานจัดทำหลักสูตรและจัดส่งเจ้าหน้าที่บุคคลเป้าหมายเข้ารับการอบรม หลักสูตร รุ่นละ ๑ วัน รวม ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวมเป้าหมาย ๑๕๐ คน</p> <p style="text-align: center;">/สวพ.๖ ร่วมกับ ศวร. ระยอง สนับสนุนวิทยากร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และสถานที่จัดอบรม/ดูงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการอบรมรุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้รับอบรม ๒๘ คน - ผลการอบรมรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้รับอบรม ๓๐ คน - ผลการอบรมรุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ผู้รับอบรม ๑๙ คน - รวม ๓ รุ่น มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าอบรม ๗๗ คน - รายละเอียด ๖ จังหวัด ที่จัดส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เข้าอบรมเพิ่มเติม ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑. จังหวัดจันทบุรี ๖ คน (พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๓ อำเภอ ได้แก่ โป่งน้ำร้อน สอยดาว แก่งหางแมว) ๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๔ คน (พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๔ อำเภอ ได้แก่ พนมสารคาม แปลงยาว สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ) ๓. จังหวัดชลบุรี ๓๕ คน (พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๖ อำเภอ ได้แก่ บ้านบึง บ่อทอง เกาะจันทร์ ศรีราชา สัตหีบ เมืองชลบุรี) 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงที่จัดอบรมเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอมีภาระกิจตามนโยบายเร่งด่วนมากที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่กรมเร่งรัด ทำให้จังหวัดไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามเป้าหมายได้ - ถ้ามีงบประมาณสนับสนุนควรจัดให้ความรู้แก่เกษตรกรอำเภอ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับนโยบาย
--	--	---

	<p>๔. จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖ คน (พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๖ อำเภอ ได้แก่ เมืองปราจีนบุรี ศรีมโหสถ ศรีมหาโพธิ ประจันตคาม กบินทร์บุรี นาดี)</p> <p>๕. จังหวัดระยอง ๑๕ คน (พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๘ อำเภอ ได้แก่ เมืองระยอง แกลง บ้านค่าย ปลวกแดง บ้านฉาง วังจันทร์ เขาชะเมา นิคมพัฒนา)</p> <p>๖. จังหวัดสระแก้ว ๑ คน (พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ๙ อำเภอ ได้แก่ วัฒนานคร คลองหาด เมืองสระแก้ว วังน้ำเย็น วังสมบูรณ์ อรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา เขาฉกรรจ์ /เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เข้าอบรมใน วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๔)</p>	
<p>ค) ด้านอื่นๆ</p> <p>งานศึกษา/วิจัย R2R</p> <p>- กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามผลการศึกษา/วิจัย R2R</p>	<p>- แผนการประชุม ๑ ครั้ง /กำหนดไว้ วันที่ ๗ กค. ๕๔ (รอประสานงานและแจ้งกำหนดการที่แน่นอน) /ผู้เข้าประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๖ จังหวัด ภาคตะวันออก</p>	

รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร
คณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียง ๖ จังหวัด
(จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว)

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>ก) ด้านการบริหาร</p> <p>การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรระดับจังหวัด</p>	<p>๑. การประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียง ๖ จังหวัด ประชุมแล้ว จังหวัดละ ๑ ครั้ง ดังนี้</p> <p>๑) จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>๓) จังหวัดชลบุรี วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔</p> <p>๔) จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>๕) จังหวัดระยอง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>๖) จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔</p> <p>๒. แผนการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งต่อไป</p> <p>- ทุกจังหวัดยังไม่มีกำหนดแผนที่ชัดเจน แต่มีแนวทางจะประชุมตามสถานการณ์การปลูกมันสำปะหลังและมีการระบอบาของเพลี้ยแป้ง</p>	<p>๑. ประเด็นกรอบงานโครงการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันระหว่างกรมมีน้อย ทำให้เนื้อหาสาระการประชุมกำหนดความร่วมมือได้ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. กรอบความร่วมมือเฉพาะพืชมีน้อยชนิด/ประเภท ทำให้ไม่สามารถตอบสนองปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่มีพืชหลากหลายชนิดได้ ในการประชุมจึงมีประเด็นเนื้อหาความร่วมมือน้อย</p> <p>๓. ไม่มีงบประมาณการประชุมโดยตรง</p>

<p>ข) ด้านการดำเนินงาน</p> <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง</p>	<p>๑. แปลงขยายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี (ศจช. ละ ๔๕ ไร่)</p> <p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการแล้ว (จัดซื้อและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร สมาชิก ศจช. ปลุกตามฤดูกาล)</p> <p>๒. แปลงต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง</p> <p>- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการ</p> <p>- <i>แนวความร่วมมือ</i> /ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่รับผิดชอบจัดส่งรายชื่อและสถานที่ตั้งแปลงเกษตรกรให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด</p> <p style="text-align: center;">- ผลดำเนินการแล้ว ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว</p> <p style="text-align: center;">/สำนักงานเกษตรจังหวัด-อำเภอ นำเกษตรกรสมาชิก ศจช. หรือเกษตรกรทั่วไป เข้าศึกษาเป็นแปลงเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในการปฏิบัติระหว่างเกษตรกรด้วยกัน</p> <p style="text-align: center;">- ทุกจังหวัดยังไม่มีดำเนินการในส่วนนี้ เนื่องจากยังไม่มี ปัญหาการปลูกมันสำปะหลังในช่วงนี้ ทำให้เกษตรกรขาดความสนใจ</p>	<p>- ขาดข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ในระหว่างกรม ทำให้แนวทางการร่วมมือของคณะทำงานฯ แต่ละคณะไม่มีความชัดเจน ในทางปฏิบัติ</p> <p>- ระดับกรมฯ ควรมีผู้รับผิดชอบประสานงานเชื่อมโยงกรรมการระดับต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ระดับผู้ปฏิบัติ เห็นความสำคัญ</p>
--	---	---